

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

(của ứng cử viên HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026)

*Kính thưa .....*

*Kính thưa .....*

*Kính thưa toàn thể bà con cử tri*

Xin được giới thiệu, tôi tên là Trần Văn Luật; quê quán: xã Hành Đức – huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; hiện nay tôi công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; chức vụ: Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn HĐND tỉnh.

Trước tiên, tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến cử tri nơi công tác, nơi cư trú đã tín nhiệm giới thiệu, UBMTTQVN tỉnh hiệp thương, UBBC tỉnh phân bổ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị số 13 - huyện Nghĩa Hành. Cảm ơn Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và huyện Nghĩa Hành, cũng như Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã/thị trấn đã tổ chức buổi gặp gỡ, tiếp xúc để tôi được báo cáo với bà con cử tri về Chương trình hành động của mình nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân đây, tôi xin gửi đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện, xã/thị trấn và quý bà con cử tri lời chúc mạnh khỏe và lời chào trân trọng.

Thưa bà con cử tri, tôi rất vinh dự được làm việc trong cơ quan HĐND tỉnh - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; trải qua nhiều năm làm công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh, được tiếp xúc với các đại biểu của nhân dân và bà con cử tri, tôi đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích từ kinh nghiệm hoạt động của người đại biểu dân cử, từ thực tiễn cuộc sống của người dân. Khả năng tham mưu, phục vụ ngày càng được hoàn thiện, hiệu quả hơn; chất lượng tham mưu ngày càng được nâng cao. Với nhiệm vụ được phân công, tôi đã chỉ đạo việc tham mưu, phục vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ của Văn phòng, cũng như phối hợp với các Ban HĐND tham mưu tốt cho HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ qua. Về công tác quyết định: trong nhiệm kỳ HĐND tỉnh đã tổ chức 25 kỳ họp ban hành gần 330 nghị quyết; ngoài các nghị quyết thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, HĐND tỉnh còn ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách riêng của tỉnh; các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành đúng quy định của pháp luật và đã tác động trực tiếp, tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, thiết thực với cuộc sống của người dân. Về công tác giám sát: đã tham mưu thực hiện khoảng 60 cuộc giám sát, khảo sát; các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh đã giúp UBND tỉnh, cùng các ngành, các cấp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình quản lý, điều hành của mình. Về ý kiến, kiến nghị của cử

tri: những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã được HĐND tỉnh xem xét một cách nghiêm túc, kịp thời chuyển đến UBND tỉnh và các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời và báo cáo cho cử tri thông qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri. Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức tổng kết, được đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan, cử tri trong tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số cơ quan chức năng chưa giải quyết, trả lời đầy đủ, thỏa đáng, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri; do nguồn lực khó khăn nên có nghị quyết ban hành chưa thật sự phù hợp với thực tiễn... những tồn tại, hạn chế đó làm tôi phải suy nghĩ, mình phải cố gắng nghiên cứu, đóng góp những giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi tái cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thì đây là niềm vinh dự to lớn đối với tôi, là điều kiện để tôi được tham gia trực tiếp vào hoạt động của HĐND tỉnh. Tôi ý thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết mình để thực hiện đầy đủ, hiệu quả, xứng đáng với người đại biểu Nhân dân... Tại Hội nghị này, tôi xin được báo cáo với bà con cử tri những nội dung cơ bản nhất về Chương trình hành động của mình như sau:

**Thứ nhất**, Tôi luôn trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người đại biểu HĐND, người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách pháp luật và tham gia vào việc xây dựng, quản lý nhà nước.

**Thứ hai**, liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử ra mình nói riêng, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh nói chung; phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phải gần gũi, lắng nghe một cách cầu thị, thấu đáo, đầy đủ và kịp thời phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân đến HĐND tỉnh, với các cấp, các ngành để xem xét, giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Khi nhận được các yêu cầu, kiến nghị của cử tri hoặc đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân, phải có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết; đồng thời thông báo cho người có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết trong thời hạn luật định. Nếu không được giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật thì kiên quyết chất vấn, làm rõ vấn đề tại kỳ họp gần nhất đối với lãnh đạo các cơ quan liên quan.

**Thứ ba**, tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tích cực

tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề nghị sự của HĐND, đặc biệt là việc đóng góp xây dựng những cơ chế, chính sách quan trọng ở địa phương; có trách nhiệm phổ biến, giải thích các nghị quyết của HĐND tỉnh, vận động và cùng nhân dân triển khai thực hiện các nghị quyết đó, làm cho nghị quyết của HĐND tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tích cực giám sát trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là những vấn đề mà cử tri quan tâm, bức xúc... góp phần làm cho các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh được thực thi đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế của địa phương.

**Thứ tư**, dù ở bất kỳ cương vị, nhiệm vụ công tác nào, tôi cũng luôn xác định là người cán bộ, người đảng viên, là “công bộc” của dân, phải luôn luôn tu dưỡng, ra sức học tập, rèn luyện, giữ gìn đạo đức, tác phong, chấp hành và giáo dục con cái luôn luôn giữ vững nền nếp gia phong, tận tụy với công việc được giao, bồi đắp “tình làng nghĩa xóm” xứng đáng với sự tín nhiệm, quý mến của bà con cử tri và nhân dân địa phương.

**Thứ năm**, soát xét lại các vấn đề trong nhiệm kỳ qua còn tồn đọng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm để tiếp tục kiến nghị, đề xuất giải quyết ngay trong đầu nhiệm kỳ này.

Thưa bà con cử tri, là một người con của quê hương Nghĩa Hành, tôi hết sức thấu hiểu những khó khăn mà bà con phải trải qua, trong đó có gia đình tôi. Nếu được bà con cử tri tin tưởng, bầu tôi tiếp tục làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ quyết tâm thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nội dung Chương trình hành động của mình đề ra.

Một lần nữa, trân trọng cảm ơn UBMTTQVN tỉnh, huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã/thị trấn đã tạo điều kiện cho tôi có buổi tiếp xúc với bà con cử tri. Xin kính chúc quý vị lãnh đạo và bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn./.